

สรุปรายงานการประชุมสัจจรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพรวมของการประชุมสัจจรฯ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัจจรไปยังคณะหน่วยงานหรือเทียบเท่าเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ตลอดจนรวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกับผู้บริหารของคณะหน่วยงาน ซึ่งเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ก.จ.ม. ได้จัดประชุมสัจจรไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำคณะแพทยศาสตร์ โดยคณะฯได้สรุปผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณต่อ ก.จ.ม. ในด้านการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรภายในสังกัดประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

๑. การอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- การอบรมด้านจรรยาบรรณเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสารสนเทศและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศมาอ้างอิงในการปฏิบัติการเรียนการสอน การเขียนตำรา หรือเอกสารต่างๆทางวิชาการ

- การอบรมจรรยาบรรณ วินัย ละเมียด การจัดทำคำสั่งทางปกครอง

๒. การประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกี่ยวกับการประพฤติดีของบุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เสียงตามสาย และทำหนังสือเพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรที่เป็นต้นแบบเพื่อให้ขวัญและกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรอื่นๆ

๓. รณรงค์ให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อตนเองในเรื่องของการแต่งกาย ความซื่อสัตย์สุจริต การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการสแกนลายนิ้วมือ รณรงค์ให้มีจรรยาบรรณต่อหน่วยงานในเรื่องเรื่องการประหยัดพลังงานซึ่งคณะฯได้รับรางวัลในการจัดการพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔. การจัดการข้อร้องเรียน ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางคณบดี มีกล่องรับความคิดเห็นต่างๆโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคืองานนิติธรรม

นอกจากการดำเนินงานในด้านดังกล่าวข้างต้น คณะฯยังมีภารกิจในการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ดีแก่ประชาชน จึงได้มุ่งเน้นการดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและค่านิยมขององค์กรบนพื้นฐานความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย อันแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของคณะฯที่ยึดหลักธรรมาภิบาลตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วย อีกทั้ง คณะฯได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย ตลอดจนถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบการเงิน และบัญชี ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆของคณะฯมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน

คณะกรรมการจรรยาบรรณฯมีความรู้สึกยินดีและขอขอบคุณคุณณบดี ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้ให้ความสำคัญและช่วยเหลือการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งมีความชื่นชมคณะแพทยศาสตร์ที่มีการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยและในส่วนจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรแพทย์ อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องความโปร่งใส ธรรมมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นอย่างดี

สรุปรายงานโดย ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.ม.

งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น